



GPAR

TỌA ĐÀM

Có Nên Vận Động Chính Sách?

Với niềm tin vận động chính sách thành công sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn hơn cho phát triển, nhiều tổ chức xã hội dân sự (XHDS) đầu tư vào làm nghiên cứu, hỗ trợ kỹ thuật, tổ chức trao đổi nhằm đưa nội dung mình cho là cần thiết vào trong chính sách, luật, nghị định, thông tư. Nhiều tổ chức thành công, nhiều tổ chức thất bại trong việc gây ảnh hưởng trong quá trình xây dựng chính sách.

Một số người hỏi đâu là những yếu tố để vận động thành công nhưng một câu hỏi quan trọng hơn được đặt ra là thành công này liệu có tạo ra thay đổi tốt cho nhóm đối tượng họ quan tâm nói riêng và sự phát triển của xã hội nói chung hay không? Liệu có khi nào các tổ chức không nên tham gia vận động chính sách, từ chối tham gia vận động chính sách, thậm chí vận động không ra chính sách?

Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân (PPWG) và Nhóm Hợp Tác Thúc Đẩy Quản Trị và Cải Cách Hành Chính Công (GPAR) xin mời các cá nhân, tổ chức quan tâm đến chủ đề này tham gia Tọa đàm vào **8h30 sáng ngày 25 tháng 8 năm 2016 tại khách sạn Fortuna, 6B Láng Hạ, Hà Nội**. Nội dung dự kiến của Tọa đàm được kèm theo Thư mời.

Để chuẩn bị phù hợp cho Tọa đàm, xin mời những cá nhân, tổ chức quan tâm khẳng định sự tham gia tại đường link: <https://goo.gl/forms/P4IEaPAYDahr1bCj1> trước **17.00 ngày 23 tháng 8 năm 2016**.

Sự tham gia và thảo luận của ông/bà sẽ góp phần cho sự thành công của sự kiện, và làm rõ hơn vai trò và lợi ích của các tổ chức XHDS trong vận động chính sách.

Thay mặt Ban tổ chức

Ngô Thị Thu Hà

Nhóm Hợp Tác Thúc Đẩy Quản Trị và Cải Cách Hành Chính Công

Nội Dung Dự Kiến

Thời gian	Nội dung	Người tham gia
8h00-8h30	Đăng ký đại biểu	Ban tổ chức
8h30-8h40	Phát biểu chào mừng	Bà Ngô Thị Thu Hà – GPAR
8h40-9h20	Mục đích, chiến lược và triết lý vận động của một số tổ chức XHDS Việt Nam - Chia sẻ từ 5 trường hợp vận động: học chữ Thái (CSDM), đập trên sông Mekong (VRN), Luật tiếp cận thông tin (PPWG/CEPEW), ngưng xử dụng Amiang (VN-BAN), và quyền LGBT (iSEE/ICS)	Ông Lê Quang Bình – Chủ tịch PPWG
9h20-10h00	Thảo luận: các yếu tố cần và đủ để vận động chính sách thành công?	Toàn thể
10h00-10h20	Nghỉ giải lao	
10h20-11h00	Vai trò của chính sách và luật pháp trong bảo vệ tự do cá nhân và sự phát triển của cộng đồng xã hội: thêm góc nhìn cho XHDS Việt Nam	Ông Nguyễn Đức Thành – Chủ tịch Viện VEPR
11h00-11h55	Thảo luận: định vị của XHDS Việt Nam trong vận động và vận động chính sách	Toàn thể
11h55-12h00	Kết thúc tọa đàm	Bà Ngô Thị Thu Hà – GPAR